



23 ธันวาคม 2558 หน้า 9

เกษตร-และสิ่งแวดล้อม



13

กยท. ยินยอมขายยางให้รัฐบาลจีน 200,000 ตัน จะรับซื้อทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ยางจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ชาวสวนยางเป็นหลัก เอกชนแค่เสริมใน ส่วนที่ขาด คาดส่งมอบตลอด มี.ค. 2559

กยท. เดินหน้าขายเงิน 2 แสนต้น

● การันตีรับซื้อจากเกษตรกรเป็นหลัก - ส่งมอบแรกมี.ค.

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ กยท. ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางกับบริษัทซิโนเคม (SINOCEM) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีน จำนวน 200,000 ตัน ประกอบด้วยยางแผ่นรมควัน (RSS3) 150,000 ตัน และยางแท่ง (STR 20) 50,000 ตัน ขณะนี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริการโครงการขายผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าว ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นดำเนินการทั้งการจัดการ จัดทำ การแปรรูป การควบคุมปริมาณยาง และการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะสามารถส่งมอบยางล็อตแรกได้ประมาณเดือนมีนาคม 2559 นี้ อย่างแน่นอน โดยจะส่งมอบอย่างต่อเนื่อง เดือนละประมาณ 16,667 ตัน รวมทั้งสิ้น 12 เดือน



เชาว์ ทรงอาวุธ

สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ยางทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวนี้ ในส่วนของยางแผ่นรมควัน จะรับซื้อจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งที่แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อนแล้ว และยางแผ่นดิบ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ส่วนยางแท่ง STR 20 ก็เช่นเดียวกัน จะรับซื้อวัตถุดิบคือ ยางก้อนถ้วย ยางเครป จากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง โดย

จะใช้โรงงานแปรรูปของ กยท. ที่รับโอนมาจาก องค์การสวนยาง(อศย.) ก่อนที่จะส่งขายให้บริษัทซิโนเคม ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ กยท. ได้อนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อไป

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานแปรรูปยางของ กยท. จำนวน 6 โรงแล้ว

“กยท.ให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นอันดับแรก หากสามารถรับซื้อยางได้จำนวนเพียงพอกับปริมาณที่บริษัทซิโนเคมต้องการ ก็จะไม่รับซื้อจากผู้ประกอบการยางภาคเอกชนอื่นๆ เลย ยกเว้นเมื่อรับซื้อจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมดแล้ว ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ กยท. ถึงจะดำเนินการจัดซื้อจากผู้ประกอบการยางภาคเอกชน เป็นครั้งๆ ไป” นายเชาว์กล่าว

ส่วนการจัดซื้อยางนั้น กยท. จะจัดซื้อผ่านทางกลไกตลาดกลาง และตลาดยางพาราท้องถิ่นของ กยท. ซึ่งมีถึง 108 แห่งทั่วประเทศ โดยจะเป็นยางใหม่ทั้งหมด ไม่รับ

ซื้อยางที่ค้างสต็อก ส่วนราคาที่รับซื้อขายนั้น กยท. ได้เซ็นสัญญาตกลงกับบริษัทซิโนเคมว่า ยางแผ่นรมควันจะอ้างอิงราคาตลาดยางแข็งใช้ประเทศจีน และตลาดยางโศดคอม ประเทศไต้หวัน ส่วนยางแท่ง จะอ้างอิงราคาตลาดไซคอม ประเทศสิงคโปร์ โดยจะเป็นราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 2 เดือนก่อนการส่งมอบยาง ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถสร้างรายได้ให้ กยท. จากการดำเนินโครงการนี้ได้ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาใช้ในการบริหาร การพัฒนา เพิ่มศักยภาพ และสร้างความมั่นคงให้กับยางพาราของไทยต่อไป

23 ธันวาคม 2558 หน้า 16

กยท.ยื่นขยายวงรัฐบาลจีน 200,000 ตัน

• ผนวกรับซื้อจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กยท.ยื่นขยายวงให้รัฐบาลจีน 200,000 ตัน จะรับซื้อทั้งวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ยาง จากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก เอกชนแค่เสริมในส่วนที่ขาดเท่านั้น มั่นใจจะช่วยให้เสถียรภาพด้านราคา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกษตรกร พร้อมทุ่มงบอีก 600 ล้านบาทปรับปรุงโรงงานแปรรูปของ กยท.ทั้ง 6 แห่ง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ กยท. ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางกับบริษัทซิโนเคม (SINOCEM) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีน ภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน จำนวน 200,000 ตัน ซึ่งประกอบด้วยยางแผ่นรมควัน (RSS3) จำนวน 150,000 ตัน และยางแท่ง (STR 20) จำนวน 50,000 ตันนั้น ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริการโครงการขายผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าว ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นดำเนินการทั้งการจัดหา การแปรรูป การควบคุมปริมาณยาง และการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถส่งมอบยางล็อตแรกได้ประมาณเดือนมีนาคม 2559 นี้อย่างแน่นอน โดยจะส่งมอบอย่างต่อเนื่องเดือนละประมาณ 16,667 ตัน รวมทั้งสิ้น 12 เดือน

สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ยางทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวนี้ ในส่วนของยางแผ่นรมควัน จะรับซื้อจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งที่แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อนแล้ว และยางแผ่นดิบ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ส่วนยางแท่ง STR 20 ก็เช่นเดียวกัน จะรับซื้อวัตถุดิบคือ ยางก้อนถ้วย ยางเครป จากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง โดยจะใช้โรงงานแปรรูป ของ กยท. ที่รับโอนมาจาก องค์การสวนยาง(ออสย.) ก่อนที่จะส่งขายให้บริษัทซิโนเคม ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการ กยท. ได้อนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อไปปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานแปรรูปยางของ กยท. จำนวน 6 โรงแล้ว

“กยท.ให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นอันดับแรก หากสามารถรับซื้อยางได้จำนวนเพียงพอ ปริมาณที่บริษัทซิโนเคมต้องการ ก็จะไม่รับซื้อจากผู้ประกอบการยางภาคเอกชนอื่นๆเลย ยกเว้นเมื่อรับซื้อจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมดแล้ว ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ กยท.จึงจะดำเนินการจัดซื้อจากผู้ประกอบการยางภาคเอกชน เป็นครั้งๆไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนผู้ประกอบการยางในช่วงที่ราคายางตกต่ำให้มีรายได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคายางในประเทศให้สูงขึ้น และที่สำคัญจะสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายเชาว์ กล่าว

ส่วนการจัดซื้อยางนั้น กยท.จะจัดซื้อผ่านทางกลไกตลาดกลาง และตลาดยางพาราท้องถิ่นของ กยท. ซึ่งมีถึง 108 แห่งทั่วประเทศ โดยจะเป็นยางใหม่ทั้งหมด ไม่รับซื้อยางที่ค้างสต็อก ส่วนราคาที่รับซื้อยางนั้น กยท. ได้เซ็นสัญญาตกลงกับบริษัทซิโนเคมว่า ยางแผ่นรมควันจะอ้างอิงราคาตลาดยางเชียงใหม่ ประเทศจีน และตลาดยางโตคอม ประเทศญี่ปุ่น ส่วนยางแท่ง จะอ้างอิงราคาตลาดไซคอม ประเทศสิงคโปร์ โดยจะเป็นราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 2 เดือนก่อนการส่งมอบยาง ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ กยท.จากการดำเนินโครงการนี้ได้ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาใช้ในการบริหาร การพัฒนา เพิ่มศักยภาพ และสร้างความมั่นคงให้กับยางพาราของไทยต่อไป

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. กล่าวต่อว่า การเซ็นสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางให้กับบริษัทซิโนเคม ตลอดจนการรับซื้อยางจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยางในครั้งนี้ เป็นการทำธุรกิจครั้งแรก หลังจากการจัดตั้ง กยท.ขึ้นมา ดูแลยางของประเทศครบวงจร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกันทำธุรกิจ ก่อนที่จะขยายผล จะต่อยอดเพิ่มความร่วมมือกันในอนาคต ดีกว่าที่จะมาเป็นคู่แข่งกันเอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิต การรวมวิสาหกิจซื้อขายยางพาราของไทยให้มีมาตรฐานสากล และที่สำคัญจะช่วยให้เสถียรภาพราคายางพารา ตลอดจนยังคงมีส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย

24 - 26 ธันวาคม 2558 หน้า 6 (1)

ล็อก 7 บิ๊กผลิตยางป้อนซีโนเคมี

เกษตรกรออกหัก/กยท.ยันเป็นความประสงค์ผู้ซื้อ

เกษตรกรผั่นค้ำ กยท.เซ็นจ้าง 7 เอกชนยางผลิตป้อนซีโนเคมี 2 แสนตัน ด้านบิ๊ก กยท.ยันสัดส่วนการผลิต 90% เป็นความประสงค์ของผู้ซื้อที่ต้องการระบุให้ใครผลิตให้ ส่วนที่เหลือ 10% ไม่จำกัด เตรียมแจกโควตาให้เกษตรกรผลิต แต่เงื่อนไขต้องเป็นโรงงานได้มาตรฐาน อีกด้านแนะเกษตรกรนำวัตถุดิบไปขายกับโรงงานที่ได้โควตา “ไทยฮั้ว-วงศ์บัณฑิต” ลั่นพร้อมสนองนโยบาย

นายเพิก เลิศวังพง อดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด และอดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง จังหวัดจันทบุรี จำกัด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงกรณีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือซีโนเคมี (SINOCEM) จากประเทศจีนจำนวน 2 แสนตัน เป็นปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง STR 20 จำนวน 5 หมื่นตัน ผลิตไม่เกิน 3

เดือน ซึ่งได้ลงนามซื้อขายกันไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ล่าสุดได้มีการล็อกชื่อผู้ผลิตยางป้อนให้กับซีโนเคมีไว้แล้ว (ดูตารางประกอบ) ทั้งที่ความเป็นจริง 100% เต็มควรจะให้สถาบันเกษตรกรผลิต แต่อีกด้านหนึ่งทาง นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. ได้ชี้แจงกับเกษตรกรว่าจะได้รับจ้างผลิตจาก 10% ของ 2 แสนตัน มองว่าจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เพราะสัญญาพ่วงท้ายแนบรายชื่อ 7 โรงงานเอกชนที่รับจ้างผลิตเรียบร้อยแล้ว

แล้ว สัญญาระบุชัดเจนว่า “การผลิตยางทั้งหมด ผู้ผลิตที่มีรายชื่อข้างต้นเท่านั้นที่จะเป็นผู้ผลิตยางได้และต้องทำการผลิตยางด้วยตนเอง”

“ในสัญญาดังกล่าวมีการบวกเพิ่มด้วยราคามิตรภาพอีก 3 หยวนต่อกิโลกรัม (หรือประมาณ 15 บาท) หากคำนวณส่วนต่างจาก 2 แสนตันประมาณ 3 พันล้านบาท ควรจะเป็นของเกษตรกรเต็มทั้งจำนวนไม่ใช่เอากับเอกชน แล้ว 10% ที่อ้างจะให้เกษตรกรได้ผลิตจริงหรือไม่ และที่สำคัญในสัญญาแทนที่จะซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลับสน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะทำให้เสียเปรียบและขาดทุนมากและไม่ส่งผลดีต่อราคาภายในอนาคต”

ขณะที่นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. ชี้แจงว่า มี 7 บริษัทจริงที่ทางซีโนเคมี ระบุในสัญญาชัดเจนเลยว่า 90% ของยางปริมาณ 2 แสนตัน ต้องการให้ผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้ผลิตให้ ส่วนอีก 10% ไม่จำเพาะเจาะจง ทาง กยท. วางแผนว่าในส่วนยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 จะให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP เป็นผู้ผลิต ส่วนกรณียางแท่ง STR 20 จะให้โรงงานของ กยท. ผลิตป้อนส่งเอง

“ทั้งนี้ใช้ราคายางเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง 2 เดือนก่อนเดือนที่จะส่งมอบและบวกเพิ่มด้วยราคามิตรภาพอีก 3 หยวนต่อกิโลกรัม ยกตัวอย่างยางแผ่นรม

> สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางระหว่าง บริษัท ซีโนเคมี กรุ๊ปฯ กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

รายชื่อบริษัทรับจ้างผลิตที่กำหนดโดยผู้ซื้อ	
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 1.5 แสนตัน	ยางแท่ง STR จำนวน 5 หมื่นตัน
1. บจก.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	1. บจก.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี
2. บจก.วงศ์บัณฑิต	2. บจก.วงศ์บัณฑิต
3. บจก.เซาท์แลนด์รีเบอร์	3. บจก.เซาท์แลนด์รีเบอร์
4. บจก.ไทยฮั้วยางพารา	4. บจก.ไทยฮั้วยางพารา
5. บจก.ทองไทย	5. บจก.ทองไทย
6. บจก.บี.อี.รีเบอร์	6. บจก.ยางไทยปักษ์ใต้



ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” ธันวาคม



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

24 - 26 ธันวาคม 2558 หน้า 6 (2)

วันขึ้น 3 จะใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดล่วงหน้าเชียงใหม่ ประมาณ 90% และอีก 10% ใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดโตคอม หักค่าขนส่งภายในประเทศจีนในอัตรา 250 หยวนต่อตัน ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 17% ภาษีนำเข้าในอัตรา 1.5 หยวนต่อตัน ค่าระวางเรือและเบี่ยประกันภัยในอัตรา 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนยางแท่ง STR 20 จะใช้ราคายางตลาดไซคอม คำนวณโดยหักค่าระวางเรือ และเบี่ยประกันในอัตรา 25 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนกรณีที่ต้องใช้หลายสกุลเงิน มาจากสาเหตุราคายางตลาดล่วงหน้าเชียงใหม่ กำหนดด้วยสกุลเงินหยวน และราคายางของตลาดโตคอม กำหนดด้วยสกุลเงินเยน และราคาภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้กำหนดด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐ จะอ้างอิงโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนการเปลี่ยนสกุลเงินเยน เป็นดอลลาร์สหรัฐ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อเดือนในแต่ละเดือนจะใช้อ้างอิงประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย”

ด้าน ท.พ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์ บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงศ์ บัณฑิต จำกัด และนายหลักชัย กิตติพล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั่ว ยางพารา จำกัด(มหาชน) 2 ใน 7 บริษัท ที่ถูกระบุในรายชื่อเป็นผู้แปรรูปร่างส่งให้กับซีโนคอมในครั้งนั้นกล่าวคล้ายกันว่า พร้อมทั้งจะทำงานช่วยรัฐบาล แต่ยังไม่ทราบว่า จะมีแผนการผลิตและส่งออกอย่างไร ในข่าวมีหลายบริษัท ไม่ใช่ 1-2 ราย เท่านั้น



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

24 ธันวาคม 2558 หน้า 10

● “กยท.” เร่งจ่ายเงินเพื่อช่วยชาวสวนยาง

เตือนสวนสิทธิโทษหนักยึดเงิน-ที่ดิน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ขณะนี้ กยท. ได้สั่งการให้ กยท. ในแต่ละจังหวัดเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจำนวน 600 บาทต่อไร่ โดยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์และมีข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 ซึ่งมีจำนวน 850,000 ครัวเรือน จะต้องเป็นผู้รับรองด้วยตนเองว่าเป็นคนกรีดยางของสวนยางตนเองจริงๆ ไม่ได้มีการสวมสิทธิ์แต่อย่างใด

“เกษตรกรเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยางจะต้องมีความซื่อสัตย์ เพราะจะมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ ทำการตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง หากพบว่า มีการสวมสิทธิ์จะต้องรับโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง กยท. มีความกังวลว่า เกษตรกรเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าที่มีคนกรีดยางเป็นคนต่างด้าว ซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือใช้ซื้อลูก หลาน หรือญาติพี่น้อง ที่เป็นคนไทย แต่ไม่ใช่คนกรีดยางมาสวมสิทธิ์รับการช่วยเหลือ ซึ่งจะมีความผิดร้ายแรง เพราะนอกจากจะถูกยึดเงินคืนแล้ว ยังต้องติดคุกทั้งเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่า และผู้ที่สวมสิทธิ์ด้วย” นายเชาว์กล่าวย้ำ.



24 ธันวาคม 2558 หน้า 10

กยท.เร่งจ่ายเงินช่วย ชาวสวนยางรับปีใหม่ ชี้โทษหนักผู้สวมสิทธิ

● กยท.เดือนชาวสวนยางอย่าสวมสิทธิรับเงินช่วยเหลือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 1,500 บาทต่อไร่ เผยโทษหนักทั้งยึดเงินคืนและติดคุก พร้อมเร่งดำเนินจ่ายเงินตามเงื่อนไขหวังเป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ขณะนี้ กยท.ได้สั่งการให้ กยท.ในแต่ละจังหวัด เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจำนวน 600 บาทต่อไร่ โดยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ และมีข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 ซึ่งมีจำนวน 850,000 ครัวเรือน จะต้องเป็นผู้รับรองด้วยตนเองว่า เป็นคนกรีดยางของสวนยางตนเองจริงๆ ไม่ได้มีการสวมสิทธิแต่อย่างใด

สำหรับ หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

เกษตรกรชาวสวนยางนั้น ได้วางเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ และเปิดกรี๊ดแล้ว ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง สัดส่วนร้อยละ 60 : 40 ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท จำนวนไม่เกิน 15 ไร่ กรณีที่เกษตรกรมีสวนยางที่เปิดกรี๊ดเกินกว่า 15 ไร่ขึ้นไป จะให้ได้ไม่เกิน 15 ไร่เท่านั้น

“จำนวนเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือ 1,500 บาทต่อไร่ จะแบ่งให้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง หรือ ผู้เช่าสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ ครัวเรือนละ 900 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็น เงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และเงินสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ ส่วนที่เหลืออีก 600 บาทต่อไร่ จะให้แก่คนกรีดยาง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ แต่จะต้องไม่เกิน 15 ไร่เช่นกัน ส่วนสวนยางที่มีคนกรี๊ดมากกว่า 1 คนให้ มอบอำนาจให้คนกรีดยางคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการ และรับเงินแทนคนกรีดยางอื่นๆ ในอัตรา 600 บาทต่อไร่ จากนั้นค่อยนำไปจัดสรรให้คนกรีดยางคนอื่นๆ อย่างเป็นธรรม” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

อย่างไรก็ตามเกษตรกรเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ที่ประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือ จะต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงาน กยท.ในพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559



23 ธันวาคม 2558 หน้า 7

กรม.ไฟเขียวกว่า300ล.อุ้มสวนยาง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางว่า ครม.มีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติวงเงินบฯเพิ่มเติมอีก ในจำนวน 318.55 ล้านบาท ให้กับชาวสวนยาง 17,369 ราย ที่ถือเอกสารภาษีบำรุงท้องที่ หรือ ภบท.5, 6 และ ภบท.11 โดยคณะกรรมการส่วนที่

เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพบว่า สมควรที่จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ยังเป็นครัวเรือนละไม่เกิน 15,000 บาท สืบเนื่องจากปี 2557 รัฐบาลมีโครงการชดเชยในส่วน 15,000 บาท ไร่ละไม่เกิน 1,000 บาท ครอบครัพละไม่เกิน 15 ไร่ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือชาวสวนยางให้ได้ 850,000 ราย แล้วดำเนินการช่วยเหลือมาได้ทั้งสิ้น 813,105 ราย เป็นวงเงิน 8,242 ล้านบาทเศษ

23 ธันวาคม 2558 หน้า B 11

ทันสถานการณ์

อนุมัติงบ 318 ล้านช่วยสวนยาง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 318.55 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรสวนยางครัวเรือนละ 1.5 หมื่นบาท ตามมติ ครม.เมื่อปลายปี 2557 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากพบว่า มีเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่งผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้วเสร็จตกสำรวจ 17,369 ราย จากที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 8.5 แสนครัวเรือน



พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

23 ธันวาคม 2558 หน้า 8



ช่วยชาวสวนยางเพิ่ม:
ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบ-
ประมาณเพิ่มเพื่อดำเนิน
โครงการชดเชยรายได้แก่

เกษตรกรชาวสวนยาง 318 ล้านบาท เพื่อชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร
ครัวเรือนละไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มจากเดิมอีก 17,369 ราย เนื่องจาก
เป็นเกษตรกรที่ใช้เอกสาร ภ.บ.ท.5 ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท.11 แจ่งขึ้นทะเบียน
และผ่านการรับรองยืนยันสิทธิ์.



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 17:13:01 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ภายในวงเงินงบประมาณ จำนวน 307,998,400 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ประกอบด้วย

1. เงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร ในวงเงิน 302,990,000 บาท จากเงินทุนสภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป

2. สำหรับค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. อนุมัติกรอบเงินรวม 5,008,400 บาท จำแนก ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกินวงเงินในรอบแรก วงเงิน 208,400 บาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป

2.2 ค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ให้เกษตรกรที่ใช้เอกสาร ภ.บ.ท.5 ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท.11 แจ้งขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองยืนยันสิทธิจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 17,369ครัวเรือน วงเงิน 4,800,000 บาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาดำเนินการไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และประชาชนโดยรวมต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ธันวาคม 2558--



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

กรม.อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 318.55 ลบ.ชดเชยรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 22 ธันวาคม 2558
16:39:58 น.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ว่า ที่ประชุม กรม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 318.55 ล้านบาท เพื่อชดเชยรายได้
เกษตรกรชาวสวนยางที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ (14 - 18 ธ.ค. 2558)

15 ธ.ค. 58

กรม.เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รายละเอียดไม่เกิน 15 ไร่

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนดำเนินการ โดยคุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท โดยเจ้าของสวนจะได้ 900 บาท คนกรีดยางได้ 600 บาท โดยระยะเวลารับแจ้งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559



23 ธันวาคม 2558 หน้า 13

เกษตรราคาดีทิศทางสินค้าเกษตรดี ผลผลิตเพิ่ม-ตลาดในและต่างประเทศต้องการต่อเนื่อง

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ได้ประชุมพิจารณาข้อมูลพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรปี 2559 คาดว่า ผลไม้ พืชผัก ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้น และปริมาณน้ำฝนในช่วงปลายปี 2558 กอปรกับสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 จึงเหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม้และการเจริญเติบโตของพืชผัก

ด้านผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ สุกร และน้ำนมดิบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจากการต้องการของทั้งตลาดในและต่างประเทศ ส่วนผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โรค EMS ที่คลี่คลาย ขณะที่ปลานิลและปลาดุก คาดว่า จะมีปริมาณลดลงบ้าง เนื่องจากคาดว่าเกษตรกรจะชะลอการลงทุน เพื่อลดผลกระทบภัยแล้งที่มีต่อเนื่องมาจากรายปี 2558

ด้าน นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร กล่าวว่า ผลพยากรณ์ในส่วนของผลไม้ภาคตะวันออก คาดว่า ผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง จะเพิ่มขึ้นทุกชนิดโดยรวมอยู่ที่ 803,203 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 12 โดยจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และกระจุกตัวสูงสุดปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 2559 ด้านการส่งออก ตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการผลไม้สดและผลิตภัณฑ์จากไทยเพิ่มขึ้น โดยผลไม้ที่มีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นในปี 2559 ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และลำไย

นอกจากนี้ ในปี 2559 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ยังเป็นช่วงที่ผลผลิตพืชผัก 4 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ออกสู่ตลาดมาก โดยกระเทียมคาดว่าจะมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แม้ว่าเนื้อที่เพาะปลูกจะลดลง แต่

ปริมาณน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ส่วนหอมหัวใหญ่ ผลผลิตจะเพิ่มจากต้นกล้าที่สมบูรณ์ไม่เสียหายเหมือนปีที่แล้ว และผลผลิตมันฝรั่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงด้านหัวพันธุ์ เน้นการใช้หัวพันธุ์ดี ด้านทานโรค ส่วนหอมแดง ลดลงจากราคาที่ไม่พอใจ ทำให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูก เปลี่ยนไปปลูกพืชผักอื่นแทน



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

23 ธันวาคม 2558 หน้า 28

งานวันยางพารา และกาชาดบึงกาฬ 2559

Bueng Kan Rubber Day and Red Cross 2016

21-27 ม.ค. 2559
สนามหน้าว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ

จัดรับปีใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

เต็มความรู้คู่ความสุข กับ 10 โซนเด่น

- 1. สวนปราชญ์ชาวบ้าน**
ฟังความรู้ทุกมิติ
เรื่องยางพารากับเคล้าดูดู
และดินแบบเกษตรกรดั่ง
- 2. นิทรรศการ “เมืองแห่งยางพารา การค้า และการท่องเที่ยว”**
 - ชมสุดยอดนิทรรศ “พาทไทย” (ครั้งแรกในอีสาน)
 - นิทรรศการมหัศจรรย์พรรณพืชทั่วโลก
 - ทางเลือกใหม่กับ “สวนยางพาราแบบผสมผสาน”
 - ศึกษาทิศทางใหม่การพัฒนาการค้า และเออีซี
 - 10 แหล่งท่องเที่ยว “ดี” ห้ามพลาด
- 3. อบรมอาชีพเด่น เพื่อชาวบึงกาฬ**
ครั้งแรกกับหลักสูตร
เบเกอร์ - ขนมหวาน
พร้อมเมนูเด็ด
กับเชฟ 5 ดาว
- 4. นวัตกรรม และสินค้าห้าชื่อ**
พบนวัตกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตร
และสินค้าโดนใจ
จากเอสเอ็มอี
- 5. สุดยอดนวัตกรรม “มอเตอร์โชว์”**
ครั้งแรกกับ
“มินิมอเตอร์โชว์”
พบนวัตกรรม
รุ่นใหม่ทุกค่ายที่มี
- 6. เกษตรยั่งยืน กับ รถส.**
พลาดไม่ได้กับ
ทางเลือกใหม่
พร้อมกิจกรรม
ที่หลากหลาย
เพื่อเกษตรยั่งยืน
- 7. สินค้าโอท็อป และผลิตภัณฑ์ชุมชน**
รวมอาหารเด็ด อาหารดั่ง
ของฝาก ของที่ระลึก
ผ้าพื้นเมือง และสินค้า
เลื่องชื่อมากมาย
- 8. สนามแข่งขันยางพารา**
สนุกกับการเป็นทาสุดยอด
แชมป์กรีดยาง
ลับมือกรีดยาง
และกองเรือยางพารา
- 9. บึงกาฬ คอนเทสต์ และคอนเสิร์ตดั่ง**
ร่วมคืนทิวทัศน์ใหม่ใน
“บึงกาฬคอนเทสต์ 2016”
ชมการร้อง เล่น เต้น
และโชว์พิเศษของเยาวชนบึงกาฬ
ปะทะคอนเสิร์ตดั่ง 7 วัน 7 คืน
- 10. กาชาดบึงกาฬ**
สุขใจได้บุญ สืบสาน
การกุศล-บึงกาชาด
ชิงรางวัลใหญ่มากมาย
 อาทิ รถยนต์ฟอร์ด
มอเตอร์ไซค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
จักรยาน ฯลฯ

ISUZU RUBBER VALLEY RAOT ptt Group TOYOTA



23 ธันวาคม 2558 หน้า 10



ทิศทางการวิจัย

ภาคเกษตร

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประกาศชัดเจนว่า นโยบายงานวิจัยนั้นต้องปรับเปลี่ยน จากที่ผ่านมางานวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่พืชเศรษฐกิจหลัก อาทิ ทุเรียน อ้อย ปาล์มน้ำมัน แต่พืชท้องถิ่นและพืชสมุนไพรที่มีโอกาสทางการตลาดอีกหลายชนิดถูกมองข้าม ทั้งที่ความจริงพืชหลายชนิดอนาคตสดใสและสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ เช่นกล้วย ซึ่งเป็นพืชที่คนไทยคุ้นเคยมาช้านาน ที่สำคัญสามารถปลูกได้ทั่วไปในทุกพื้นที่

พูดถึงกล้วยอย่ามองข้ามครับ ทุกวันนี้กล้วยทำรายได้ให้เกษตรกรเป็นจำนวนมาก ทั้งกล้วยหอมทองที่มีการส่งไปยังต่างประเทศ ขณะที่ภายในประเทศก็ต้องการสูง โดยเฉพาะตลาดร้านสะดวกซื้อ อย่าง ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ต้องการกล้วยหอมทองวันละ 1 แสนผล ซื้อจากเกษตรกรผลละ 3 บาทครับ แต่ทุกวันนี้ยังหาไม่ครบตามที่ต้องการ ส่วนกล้วยไข่สามารถส่งออกได้ในราคา กก.ละ 60-65 บาท แม้แต่กล้วยน้ำว้าทุกวันนี้ราคาหวีละ 25-45 บาท

ต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะมอบหมายให้นักวิจัยในสังกัดศึกษาถึงสรรพคุณที่แท้จริงของกล้วยแต่ละพันธุ์ว่าพันธุ์ใดให้คุณค่าทางโภชนาการสูง แล้วกลับมาทำงานวิจัยอย่างครบวงจรตั้งแต่วิธีการปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต และการขยายโอกาสทางการตลาด แต่ในขณะเดียวกันงานวิจัยในพืชเศรษฐกิจหลักก็ยังคงเดินหน้าต่อไปครับ

ที่จริงงานวิจัยภาคการเกษตรในบ้านเรามีเยอะมากครับ โดยเฉพาะผลงานวิจัยของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ที่วิจัยในเชิงวิชาการ แต่ส่วนที่วิจัยเสร็จก็เก็บไว้บนหิ้ง ระยะเวลาๆ นี้นัดขึ้นครับ หลังจากที่หน่วยงานที่เป็นองค์กรมหาชนที่ใช้งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร อย่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวท. ในยุคที่ **รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ** เป็นผู้อำนวยการ งานวิจัยที่สนับสนุนจาก สวท. มีชิ้นงานโบแดงหลายชิ้น สามารถนำไปต่อยอดเข้าสู่เชิงพาณิชย์มากที่สุดเท่าที่ก่อตั้งหน่วยงานนี้มา

แต่กระนั้นในช่วงที่ผ่านมานักวิจัยจำนวนไม่น้อยที่ทุ่มเทกับงานวิจัยเพื่อให้กรมวิชาการเกษตรรับรองสายพันธุ์ พอรับรองแล้วมีปัญหาด้านเมล็ด หรือต้นกล้า พอรัฐประกาศรับรองแล้ว แต่เกษตรกรหาซื้อต้นกล้าหรือเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ อย่างกรณียางพารา มีสายพันธุ์ดีๆ หลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พีบี 350, พันธุ์อาร์อาร์ไอที 251, พันธุ์อาร์อาร์ไอที 408 แต่พอเกษตรกรจะปลูกได้มาแต่พันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 ที่มาเลเซียเลิกปลูกเกือบ 30 ปี ให้ผลผลิตน้อย และอ่อนแอต่อโรคราบาดไฟทอปธอร่าอีกด้วย

บ้านเรามีพืชเศรษฐกิจมากมายที่มีศักยภาพ แต่เรายังเน้นที่จะหาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งที่นำเอาสายพันธุ์ที่มีอยู่แล้วและมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงเน้นในเรื่องที่จะทำอะไรที่จะให้พืชเหล่านั้นทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและจะอย่างไรให้ต้านทานโรคได้

ตรงนี้แหละที่กรมวิชาการเกษตรยุคใหม่จะปรับปรุงระบบงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรใหม่ ทำงานวิจัยในพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพอยู่แล้วควบคู่ไปกับการทำงานวิจัยพืชเศรษฐกิจหลักให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อให้ได้งานวิจัยออกมาแล้วกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรด้วยครับ

23 ธันวาคม 2558 หน้า 3

สาระกิด การเมือง

□ “บิ๊กตุ๋” ลุยเมืองยางพารา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวที่ ต.นจะลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีและ จ.สงขลาในสัปดาห์หน้า ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อติดตามนโยบายประชารัฐ และโครงการ Rubber City หรือเมืองยางพารา รวมถึงความคืบหน้าการเปิดด่านชายแดนสะเดา และด่านบ้านประกอบ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้เน้นย้ำกับข้าราชการในพื้นที่ว่าต้องการรับฟังรายงานว่าได้ลงมือทำตามนโยบายไปมากน้อยเท่าไร และยังต้องการอะไรเพิ่มเติม อยากรู้ว่าสิ่งที่สั่งมาทำอะไรไปแล้วบ้าง มีปัญหาตรงไหนตรงตามนโยบายที่มอบให้หรือไม่ ถ้าไม่ตรงจะ ได้สั่งการแก้ไข และจะได้ทางงบประมาณกลางให้



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

23 ธันวาคม 2558 หน้า A 5

การบ้านการเมือง

ประยุทธ์ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้ามีกำหนดการลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สงขลา เพื่อติดตามนโยบายประชารัฐและโครงการ Rubber City หรือเมืองยางพารา รวมถึงความคืบหน้าการเปิดด่านชายแดนสะเดาและด่านบ้านประกอบ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

23 ธันวาคม 2558 หน้า 8



● คาดเกษตร-ปศุสัตว์ปีหน้ายังดี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 5/2558 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลพยากรณ์ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ครั้งแรกร่วมกันของปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรปี 2559 คาดว่าผลไม้ พืชผัก ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้น และปริมาณน้ำฝนในช่วงปลายปี 2558 ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึงมกราคม 2559 จึงเหมาะสมกับการติดดอกออกผลของผลไม้และการเจริญเติบโตของพืชผัก ส่วนปศุสัตว์ 5 ชนิด อาทิ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ สุกร และนํ้านมดิบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน

23 ธันวาคม 2558 หน้า 9 (1)

‘แผ่นกันกระแทก’ วิจัยเพิ่มค่าน้ำยาง

• บุชร กูเฮส

แกปัญหาทางพาราแคมส์ต็อกและราคาตกต่ำด้วยอุปกรณ์การแพทย์คุณภาพสูง “แผ่นหนูนสะโพกกันกระแทก” ทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุที่เสี่ยงกระดูกสะโพกหักและผู้ที่ต้องระมัดระวังเรื่องแผลกดทับ เพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบยางธรรมชาติ 500 เท่าตัวผลงานวิจัยตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับพืชท้องถิ่น

“แผ่นยางกันกระแทกนี้น้ำหนักต่อแผ่นไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมแต่มีราคาเกือบ 1,000 บาท เมื่อเทียบกับราคาน้ำยางในปัจจุบันกิโลกรัมละ 30-40 บาท มูลค่าต่างกันหลายเท่าตัว ชิ้นงานนี้อาจเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลก่อน โดยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์”

สิหานนท์ อมตตเวทย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพยากรชีวภัณฑ์ มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวและว่า องค์ความรู้จึงเพิ่มทางเลือกให้กับการแปรรูปยางจากปกตินิยมนำไปทำเป็นล้อยาง หมอนและเบาะนอน

นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า

วิริยะ ทองเรือง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาสูตรขึ้นรูปแผ่นหนูนสะโพกจากยางพาราจากนั้น



ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงกระแทกพบว่า ประสิทธิภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในตลาดซึ่งผลิตจากพลาสติกแข็ง รับแรงกระแทกน้อยและเป็นสินค้านำเข้าที่ราคาแพง โดยต่อยอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยก่อนหน้านี้คือ แผ่นรองสันเท้าจากยางพาราที่ช่วยลดอาการปวดสันเท้าและข้อเท้าในระหว่างยืน เดินและวิ่งสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก

idea

โจทย์การวิจัยแผ่นหนูนสะโพกมาจากแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ที่ต้องการแก้ปัญหาแผลกดทับในผู้ป่วยที่นอนติดเตียงโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมีเพิ่มขึ้น จึงคิดค้นสูตรน้ำยางธรรมชาติและกลไกการขึ้นรูปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ กระทั่งได้แผ่นหนูนสะโพกใส่ประกอบกับเข็มขัดรัดเอว ที่สามารถกันแรงกระแทกในกรณีหกล้มหรือการกดทับได้ถึง 3,500 นิวตันเพื่อป้องกันการแตกหักของกระดูกสะโพก

จากการทดสอบพบว่า แผ่นยางฯช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยรวมทั้งผู้สูงอายุ ทว่าในเวอร์ชันแรกมีจุดอ่อนเรื่องไม่กระชับกับสรีระแต่ละคน ทางนักวิจัยจึงได้พัฒนาเวอร์ชันสองด้วยการปรับให้มีความโค้งงอตามสรีระมากขึ้น ทั้งยังเพิ่มรายละเอียดวัสดุกันกระแทกออกเป็น 2 ส่วน ด้านนอกแผ่นยางจะมีคุณสมบัติคล้ายฟองน้ำที่มีความนิ่มและยืดหยุ่น ส่วนภายในพัฒนาให้รับและกระจายแรงกระแทกได้ดี ล่าสุดส่งทดสอบในกลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่าได้รับผลตอบรับดีจากผู้ที่มีปัญหาสะโพก

23 ธันวาคม 2558 หน้า 9 (2)



นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังพัฒนาสูตรใหม่ให้รับแรงกระแทกได้มากขึ้น สำหรับเตรียมใช้เป็นเบาะจักรยานหรือแผ่นรองในทางงอกกีฬาโดยออกแบบให้ถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้นและราคาถูกกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับทางงอกกีฬาที่จำหน่ายตัวละ 2,000-3,000 บาทแต่ถ้าผลิตในประเทศราคาไม่ถึง 1,000 บาท

: ต่อยอดธุรกิจยั่งยืน

นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญการใช้ยางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลผลิตยางธรรมชาติของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการต่างๆ จึงร่วมมือเพื่อหาแนวทางดำเนินงานตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการใช้ประโยชน์วัตถุดิบยางธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น แผ่นกันกระแทกจึงเป็นหนึ่งในผลงานนวัตกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ ที่นำมาใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

ทีมวิจัยพยายามพัฒนาเพื่อยกระดับยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง แก้ปัญหาราคายางตกต่ำตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแผ่นยางรองกันสะโพกกระแทกก็เป็นชิ้นงานที่ตอบโจทย์ได้ชัดเจน เนื่องจากมีประสิทธิภาพดีและช่วยทุนค่าใช้จ่ายให้รัฐบาลจากปกติ โรงพยาบาลจะต้องนำเข้าแผ่นยางรองกันกระแทกจากต่างประเทศในราคา 1,500-2,000 บาท ในขณะที่ผลงานวิจัยนี้ผลิตได้ในราคาไม่ถึง 1,000 บาท ในระดับคุณภาพเดียวกันและยังมีแนวโน้มถูกลงได้อีกหากมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

“จากเดิมที่คุ้นเคยกับการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราราคาถูก ต่อจากนี้ไป รูปแบบการแปรรูปยางพาราจะมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่จำกัดอยู่ที่อุตสาหกรรมรถยนต์หรือที่นอนเท่านั้น แต่ยังไม่ถึงตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง รวมถึงกลุ่มเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง” สิทธนนท์ กล่าว

23 ธันวาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทยประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2558 

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)							หน่วย : บาท/ก.ก.
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง
ม.ค.59	43.90	43.90	43.90	0.20	43.90	8	419
ก.พ.59	45.50	45.50	45.80	0.80	45.75	3	450
มี.ค.59	46.00	46.00	46.30	-0.30	46.20	5	530
เม.ย.59	47.50	47.30	47.50	-0.20	47.30	2	505
พ.ค.59	48.60	48.60	48.60	0.00	48.60	10	127
มิ.ย.59	48.70	48.70	48.70	0.00	48.70	4	92
ก.ค.59	48.70	48.70	49.00	0.00	49.00	8	55

ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827

23 ธันวาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559

กรุงเทพฯ ส่งขลาง กรุงเทพฯ ส่งขลาง

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	46.80	46.55	47.00	46.75
ชั้น 2	46.20	45.95	46.40	46.15
ชั้น 3	45.65	45.40	45.85	45.60
ชั้น 4	45.35	45.10	45.55	45.30
ชั้น 5	44.90	44.65	45.10	44.85

ยางแท่ง

STR5L	44.00	43.75	44.20	43.95
STR20	42.55	42.30	42.75	42.50
น้ำยางข้น 60%	29.45	29.20	29.65	29.40

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

23 ธันวาคม 2558 หน้า 12

เสริมความรู้สมาชิกผลักดันสู่ Smart farmer

สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินก้นทลักษ์จำกัด เปิดอบรมสมาชิกผู้การเป็นเกษตรกรฉลาดเปรื่อง (Smart farmer) ส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพทำสวนยางพาราอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรแบบพอเพียง

ศรีสะเกษ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเกษตรกรฉลาดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ของเกษตรกรให้สามารถดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ปฏิรูป ที่ดินก้นทลักษ์ จำกัด จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการอบรม ณ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินก้นทลักษ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สหกรณ์ปฏิรูป

ที่ดินก้นทลักษ์ จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดกลาง ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจฝากเงิน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1,578 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 14,129,111.93 โดยปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 สหกรณ์ฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 349,127.63 บาท สมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตมีทั้งข้าวเปลือก และยางพารา ทั้งนี้โครงการอบรมเกษตรกรฉลาดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ของเกษตรกร ให้สามารถดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์

ดร.สุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเนื้อหาในการอบรม ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์

การส่งเสริมการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจในรูปแบบการสหกรณ์ การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และการให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพทำสวนยางพาราอย่างยั่งยืนจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษโดยสหกรณ์ฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจัดพื้นที่สาธิตการทำเกษตรแบบพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับสมาชิก และสามารถเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ อีกทางหนึ่ง ทำให้สมาชิกมีความรู้และเห็นตัวอย่างที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และการอบรมครั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้นำผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรกรรมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาจำหน่าย เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลาตาก



23 ธันวาคม 2558 หน้า 15



รอบรั้วเมืองใต้ ในนสพ.แนวหน้า ฉบับนี้ ผู้เขียนขอเข้าเวรร้ายข่าวสังคม “ชมคนที่ควรชม ชมคนที่ควรชม” ตามวิสัยคนหนังสือพิมพ์อาชีพ ที่เห็นมาอย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น ■■■ ยังไม่มีข่าวดีสำหรับประเทศไทย เพราะหันไปทางไหนยังเห็นแต่กองของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “การเมือง” การมุ้ง การล่อราษฎรบังหลวง เศรษฐกิจ บางท้องที่กลายเป็นเรื่อง “อินลุงอินง” ไปหมด ■■■ เห็นใจในความจริงจัง และ “เต็มที” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า กสช. แต่การเป็นรัฐบาลนั้น มันประกอบด้วยหลายภาคส่วน หลายบุคคล รวมกันเป็น “องคาพยพ” นายกรัฐมนตรี เก่งคนเดียว ทำงานหนักคนเดียว ไม่ได้ช่วยทำอะไรอะไรต่ออะไร มันดีขึ้นทันตาเห็น ■■■ แต่เรื่องของ “อุทยานราชภักดิ์” เพียงเรื่องเดียว ก็ทำให้ “กลบ” เรื่อง การแก้ปัญหายุทธวิธี เรื่องอื่นๆ ไปเกือบหมด ถ้า การ “เคลียร์” ปม “ราชภักดิ์” ทำได้ไม่ “สะเด็ดน้ำ” และประชาชนไม่เชื่อใน คำแถลง ที่จะเสร็จสิ้นก่อนสิ้นปี 2558 ความไม่เชื่อมั่นในการ “แก้โกง” ของรัฐบาล ก็จะทำให้ “คลอนแคลน” เพราะความหวัง และความต้องการของประชาชน ต่อรัฐบาล ที่มาจาก “ทหาร” คือ การ จับคนโกง เมื่อมีคนของตนเอง “โกง” เสียเอง และประชาชนเห็นว่า สุดท้ายมีการช่วยเหลือ กัน จุดแข็งของรัฐบาล ก็จะถูกทำลายไป ■■■ และที่น่าเห็นใจอีกคนใน รัฐบาล ชุดนี้ ก็ไม่พ้นสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่จัดทุกมาตรการ เพื่อทำให้เศรษฐกิจ “กระเตื้อง” ขึ้น แต่สุดท้าย ก็ยังไม่สามารถ ที่จะทำให้ ปีหน้า ฟ้าใหม่ 2559 จะเห็น เศรษฐกิจและปากท้อง ของประชาชนส่วนใหญ่ สุกใส “ก้าววาว” ขึ้นแต่อย่างใดปีใหม่นี้ เมื่อใหญ่ๆ เท่านั้น ที่มีเงินสะพัด ซึ่งคงจะไม่ก็แห้ง แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่า จะเป็น “ปีใหม่” ที่ “เหวๆ” อีกปีหนึ่ง ■■■

โดยเฉพาะคนภาคใต้ ซึ่ง ผักผีผักไข่ไว้กับราคาขายพารา ที่วันนี้ ชาวบ้าน ขาย น้ำยางสดที่ กิโลกรัมละ 31 บาทขาย เศษยาง หรือ “ยางถั่ว” ที่ กิโลกรัมละ 14 บาท ในขณะที่ราคาข้าวสาร ราคา สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ยังเป็น ราคาเดียวกับเมื่อ ยางพารา กิโลกรัมละ 80 บาท เสนาบดี กระทรวงพาณิชย์ ต้องตอบคำถามว่าทำไมกลไกของการ ตลาดจึงบิดเบี้ยว ■■■ ในเมื่อราคา ข้าวเปลือก เหลือเกิน 7,500 บาท ทำไม่ราคาข้าวสาร จึงยังไม่มี การ ลดราคา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องตอบชาวบ้านให้เข้าใจ ■■■ นี่ก็น่าเห็นใจ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เรื่องการเสียชีวิตของ อับดุล ลายิบ ดอเลาะ ชาวบ้าน จ.ปัตตานี ที่ เสียชีวิตใน ค่ายอิงคยุทธบริหาร ในขณะที่ ถูกควบคุมตัว เพื่อ “ซักถาม” เมื่อ ภรรยา ลูกๆ และญาติๆ รวมทั้งประชาชน ส่วนหนึ่งไม่เชื่อในคำแถลงการณ์ ของคณะกรรมการ ■■■ ผักเป็น “การบ้าน” ให้กับ พล.ท.วิวัฒน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพ ภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้มีการตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งขึ้นมาว่ามีความเหมาะสม มี “ต้นทุน ทางสังคม” มากน้อยแค่ไหน เพราะ หากคณะกรรมการมี “ต้นทุนทางสังคม” ย่อมมีน้ำหนัก ที่จะทำให้สังคมให้ความเชื่อ ถือในผลของการตรวจสอบ หากตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ แล้ว สังคมไม่ เชื่อถือ นั่น คือ “ข่าวร้าย” และ เป็น คำตอบที่ชัดเจนว่า ทำไม่ “ไฟใต้” จึง ไม่ดับ ■■■ ในที่สุด บันไดเลื่อน ที่มา ทดแทน “สะพานลอย” หนักรพ.สงขลา นครินทร์ หาดใหญ่ ซึ่งเป็นบันไดเลื่อน อันดับแรกของ ประเทศไทย ที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา สร้างขึ้นเพื่อ ให้ บริการประชาชนในราคา 18 ล้าน ก็ “พันพิษถูก สดง. ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพราะราคาที่ “แพงเวอร์” ก็เป็นหน้าที่ของ นิพนธ์ บุญญามณี นาย กอ.การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ต้อง ชี้แจงกับสดง. และกับประชาชนว่ามีการ ททุจริต หรือไม่ ■■■ คดีฆ่าเศรษฐีพันล้าน

ชาวมลเอเชีย ที่ จ.สงขลา หรือ มีสเตอร์ลี อา ขาน หรือ “อาลีบาบา” ถูกคลี่คลายได้ แล้ว อย่างน้อยก็ได้ผู้ต้องหาแล้ว 1 คน ที่เป็นตัว “เชื่อมโยง” กับทีมของ มือปืน และผู้ “จ้างวาน” พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชินภักดี ผบ.ช.ภ.9 คงหายใจโล่งอก ■■■ ในขณะที่ พล.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน ผกก. สก.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังหายใจไม่คล่อง เพราะ “โกซัย” เศรษฐีใหญ่ชาวยะลา มาถูก “ไขโป่ง” เสียชีวิตในพื้นที่ งานนี้ ต้องดูฝีมือของ 5 เสือโรงพักหาดใหญ่ ว่า จะ “ลากคอ” มือปืน และผู้บงการมา ได้หรือไม่

ปริษา สถิตย์เรืองศักดิ์



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 23 ธันวาคม 2558 00:00:48 น.

รายการสินค้า ราคา / หน่วย

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 10,500.00 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 9,500.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15% 7,500.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25% 6,200.00 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) 2.15 บาท/กก.ผล

ปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.) 4.50 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 38.83 บาท/กก.

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% 8.10 บาท/กก.

สุกร 64.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ 37.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ 260.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก. 180.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน 10.90 บาท/กก.

*ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร